

## Tọa đàm “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những bài học từ thực tiễn”

Ngày 29/8, Đảng ủy Khối Các cơ quan (ĐUKCCQ) tỉnh đã tổ chức tọa đàm “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những bài học từ thực tiễn”. Các đồng chí là bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc ĐUKCCQ tỉnh đã tham dự.

Báo cáo đề dẫn tại tọa đàm chỉ rõ: Trước khi đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một bản Di chúc vô cùng quý giá. Đó là sự kết tinh những tinh hoa nhất trong tư tưởng, đạo đức, phong cách và tâm hồn cao đẹp của bậc đại trí, đại dũng, đại nhân, một con người đã suốt đời chiến đấu hy sinh, tận trung với nước, tận hiếu với dân, tận hiến cho dân tộc và nhân loại.

Thực hiện lời dạy của Người trong “Di chúc”, 50 năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã giành được những thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mở rộng quan hệ đối ngoại, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc... Đặc biệt là thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, duy trì mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, vì Nhân dân mà phục vụ.

Riêng tại ĐUKCCQ tỉnh, qua 43 năm xây

dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ, đảng viên dần trưởng thành, có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, trong công tác xây dựng Đảng, trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Buổi tọa đàm tập trung luận giải sâu sắc hơn nữa về những giá trị lý luận và thực tiễn của bản Di chúc, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tế, soi rọi, vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, từng

tổ chức Đảng, từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Tại buổi tọa đàm đã có 40 bài tham luận. Các đại biểu tham dự đã được nghe và trực tiếp trao đổi những vấn đề mang tính ứng dụng thực tiễn trong việc thực hiện Di chúc của Bác trên từng lĩnh vực đã được kiểm nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Địp này, ĐUKCCQ tỉnh đã trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9 cho 6 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. Trong đó 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. 5 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

**N. NGA**